

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
THƯ VIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN



LƯỢC THUẬT
THÔNG TIN VỀ THÁI NGUYÊN
QUA BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG
Tháng 4 năm 2024

I. CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI	1
II. KINH TẾ	11
III. VĂN HÓA, GIÁO DỤC, Y TẾ, THỂ DỤC THỂ THAO	16

Chịu trách nhiệm nội dung:

PHÓ GIÁM ĐỐC
Hà Mai Hiên

Lược thuật, in và phát hành tại:

THƯ VIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN
Số 29, đường Bến Tượng, TP. Thái Nguyên
Email: thuvienthainguyen@yahoo.com.vn
Website: thuvienthainguyen.vn
ĐT: 0280 3855310 - 3856001 - 6253036

I. CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm huyện Định Hóa (Thái Nguyên) // Tiền phong. - ngày 04 tháng 4 năm 2024. - tr. 1

Chiều ngày 03/4/2024, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa (Thái Nguyên) nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024) và 77 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947-20/5/2024), thăm và tặng quà người có công trên địa bàn huyện. Trong không khí trang nghiêm, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thăm huyện Định Hóa, phát biểu ý kiến với cán bộ, đại diện nhân dân trên địa bàn, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ xúc động khi thăm ATK Định Hóa, Thái Nguyên, nơi Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và Nhà nước ở, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đi đến thắng lợi, đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí vui mừng, ấn tượng, biểu dương, ghi nhận thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thái Nguyên và huyện Định Hóa trong những năm gần đây. Đó là tỷ trọng công nghiệp-xây dựng và dịch vụ chiếm phần lớn trong cơ cấu kinh tế; năm 2023 kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt hơn 27 tỷ USD, đứng thứ tư cả nước, là điểm sáng về thu hút đầu tư, thu nhập bình quân đầu người đứng đầu trong khu vực, tự cân đối được ngân sách và có đóng góp cho ngân sách Trung ương. Từ chiến khu xưa, Định Hóa vươn lên trở thành huyện nông thôn mới, đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Trong bối cảnh hiện nay, thuận lợi và khó khăn đan xen, kinh tế tỉnh Thái Nguyên có độ mở rất cao, đồng chí Quyền Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, huyện Định Hóa phát huy cao độ truyền thống cách mạng để đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền vững, chú trọng tăng trưởng kinh tế với phát triển hài hòa xã hội; rút ngắn khoảng cách giữa các vùng, miền, các dân tộc trong tỉnh... Nhân dịp này, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng 250 suất quà cho người có công, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Định Hóa...

** Tin liên quan còn được đăng tải trên báo:*

- Báo Quân đội nhân dân (ngày 04/4/2024) tr. 1

2. QUANG LINH. Thái Nguyên đứng thứ 2 cả nước về chỉ số PAPI / Quang Linh // Nông nghiệp Việt Nam. - ngày 04 tháng 4 năm 2024. - tr. 7

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023 của Thái Nguyên đạt 45,7875 điểm, đứng thứ 2 toàn quốc, sau tỉnh Thừa Thiên - Huế. Theo kết quả khảo sát Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023 vừa được công bố vào ngày 2/4 tại Hà Nội, tỉnh Thái Nguyên có sự cải thiện vượt bậc về điểm số, đạt 45,7875 điểm (tăng 2,7775 điểm so với năm 2022), đứng thứ 2 toàn quốc, sau tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trong đó, có 6/8 chỉ số được xếp vào nhóm cao nhất là: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị điện tử. Đáng chú ý, chỉ số “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở” đạt số điểm cao nhất toàn quốc, với 5,9081 điểm. Chỉ số PAPI là công cụ người dân tham gia giám sát hiệu quả của chính quyền trong việc thực thi chính sách đến cấp cơ sở. Chỉ số PAPI là sản phẩm của hoạt động hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Công ty Phân tích Thời gian thực (RTA) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam. Chỉ số phản ánh đánh giá của người dân về hiệu quả thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của các cấp chính quyền đã được ghi trong Hiến pháp, pháp luật và chính sách đối với những vấn đề gắn với đời sống thường nhật, nhu cầu cũng như kỳ vọng của người dân Việt Nam...

3. MẠNH DŨNG. Thái Nguyên: Nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững /
Mạnh Dũng // Lao động xã hội. - ngày 04 tháng 4 năm 2024. - tr. 5

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, 3 năm qua, Thái Nguyên giảm 3,78% hộ nghèo, bình quân mỗi năm giảm 1,26%, vượt chỉ tiêu đề ra hằng năm. Để đạt được kết quả trên, tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, xóa nghèo đa chiều. Cụ thể, cùng với việc đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, tỉnh chú trọng hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật giúp người dân, đặc biệt là người nghèo nâng cao năng lực, từ đó xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế giúp xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ngoài nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương đã huy động từ các nguồn xã hội hóa các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo với tổng kinh phí hơn 218 tỷ đồng. Trong 3 năm qua, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh đã phân bổ trên 200 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương hơn 186 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương trên 15 tỷ đồng. Để giảm nghèo bền vững, việc thay đổi nhận thức của người nghèo hết sức quan trọng. Bởi vậy, một trong những giải pháp được ngành Lao động, Thương binh & Xã hội tập trung triển khai là đẩy mạnh truyền thông giảm

nghèo đa chiều bằng nhiều hình thức nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân, từ đó tiếp nhận và sử dụng hiệu quả chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo bền vững”...

4. BẢO TRANG. Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên: Tập trung nguồn lực chăm lo người cao tuổi / Bảo Trang // Người cao tuổi. - ngày 04 tháng 4 năm 2024. - tr. 4

Năm qua, Hội NCT huyện Định Hóa tập trung hướng dẫn Hội NCT cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác NCT, chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở địa phương. Năm 2023, toàn huyện có 1.352 NCT được chúc thọ, mừng thọ. Năm 2024, có 1.563 NCT được chúc thọ mừng thọ; trong đó cấp xã chúc thọ 1.053 NCT, cấp huyện chúc thọ 333 NCT, cấp tỉnh tặng quà mừng thọ 177 NCT. Gần 1.200 NCT từ 60 - 79 tuổi và 1.714 cụ từ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng...

5. KHÁNH AN. Quân Chu đổi thay sau một năm sáp nhập / Khánh An // Quân đội nhân dân. - ngày 05 tháng 4 năm 2024. - tr. 4

Cách đây tròn một năm, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xã Quân Chu được sáp nhập vào thị trấn Quân Chu (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Sau sáp nhập, thị trấn Quân Chu đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy chính quyền cơ sở; tăng cường đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thị trấn Quân Chu hôm nay đã có nhiều đổi thay, đời sống của bà con không ngừng được nâng lên. Thị trấn Quân Chu sau khi mở rộng có diện tích tự nhiên hơn 53km², quy mô dân số hơn 8.000 người với 10 tổ dân phố và 9 xóm. Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Đặng Lê Ninh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Quân Chu cho biết, việc sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và sự đồng thuận, ủng hộ cao của các tầng lớp nhân dân chính là nền tảng quan trọng để việc sáp nhập xã Quân Chu vào thị trấn Quân Chu thuận lợi, đạt hiệu quả cao. Tới nay, sau một năm sáp nhập, thực tế đã chứng minh, việc sáp nhập xã Quân Chu vào thị trấn Quân Chu hoàn toàn phù hợp với thực tiễn tại địa phương, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả của chính quyền cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức để phục vụ nhân dân tốt hơn. Đồng thời, bảo đảm sự đồng nhất về văn hóa, tín ngưỡng, dân tộc, phong tục, tập quán...

6. BẢO QUYÊN. Hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố - Những điểm nhấn trách nhiệm. Bài 5: Công khai, tạo dư luận tích cực thúc đẩy tiến độ giải quyết / Bảo Quyên // Đại biểu nhân dân. - ngày 10 tháng 4 năm 2024. - tr. 6

Để kết luận, kiến nghị giám sát được thực hiện hiệu quả, theo Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên, bên cạnh kiến nghị cụ thể, khả thi, rõ thời gian thực

hiện và đôn đốc, “đeo bám” bằng nhiều cách thức linh hoạt, quyết liệt, có thể lựa chọn vấn đề nổi cộm, phối hợp với các cơ quan thông tin địa phương tạo dư luận xã hội tích cực, nhằm thúc đẩy tiến độ giải quyết các kiến nghị sau giám sát; cùng với đó, tăng cường công khai kết quả thực hiện để cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát. Năm 2023, HĐND, Thường trực HĐND và các cơ quan của HĐND tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện tốt hoạt động giám sát, đặc biệt coi trọng việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị giám sát. Do đó, nhiều nội dung sau khi tái giám sát đã được cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm, tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cùng với đó, nhiều nghị quyết được xây dựng trên cơ sở kết quả giám sát đã thực sự phát huy hiệu quả. Theo Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên, một giải pháp nữa cũng cần được đặc biệt quan tâm là tăng cường công khai kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, hoặc công khai bằng hình thức khác để cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát. Có thể tổ chức các hội nghị, tọa đàm để tham vấn ý kiến của cử tri và Nhân dân về chuyên đề giám sát để kiểm nghiệm việc thực thi pháp luật, đánh giá hiệu quả thực thi của các nghị quyết do HĐND ban hành sẽ giúp Đoàn giám sát có căn cứ thực tiễn để kết luận chính xác, đồng thời tạo điều kiện để cử tri thực hiện quyền làm chủ thông qua việc tham gia vào hoạt động giám sát theo chuyên đề của cơ quan dân cử...

7. Bổ sung 142 tỷ đồng vốn chính sách cho sáu chương trình // Nhân dân. - ngày 10 tháng 4 năm 2024. - tr. 11

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên vừa được Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương cấp bổ sung 142 tỷ đồng vốn đợt 1 năm 2024 để thực hiện cho vay sáu chương trình... Qua đó Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tham mưu cho Trường ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2024 cho các địa phương. Tính đến đầu tháng 4/2024, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quản lý 4.808 tỷ đồng, tăng 156 tỷ đồng so với cuối năm 2023. Trong đó, nguồn vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương cấp 4.562 tỷ đồng; ngân sách địa phương ủy thác cho vay 246 tỷ đồng.

8. LÊ HANH. Thái Nguyên đầu tư hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, tăng tính liên kết vùng / Lê Hanh // Pháp luật Việt Nam. - ngày 12 tháng 4 năm 2024. - tr. 15

Năm 2024, Thái Nguyên tiếp tục triển khai một số dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, tăng tính liên kết vùng theo các trục, giúp kết nối trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và văn hóa Thái Nguyên với các vùng, miền trong khu vực phía Bắc. Hướng đến mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo

hướng hiện đại, thông minh của vùng trung du miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội, tỉnh đã và đang triển khai nhiều dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, tăng tính liên kết vùng. Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên, đơn vị đang được giao làm chủ đầu tư triển khai 16 dự án, trong đó có 8 dự án đã hoàn thành; 6 dự án chuyển tiếp và 2 dự án đang chuẩn bị đầu tư. Trong thời gian tới, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, giữ vững quan điểm “vượt nắng, thắng mưa” để công trình được bàn giao đúng tiến độ, chất lượng. Đồng thời, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở GTVT tỉnh kiểm soát chất lượng công trình; tham mưu nghiệm thu, nhận bàn giao đối với công trình đã hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ...

9. XUÂN HIỀN. Xã Văn Hán đổi mới phương thức hoạt động Hội Người cao tuổi / Xuân Hiền // Người cao tuổi. - ngày 16 tháng 4 năm 2024. - tr. 2

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) xã Văn Hán (Đông Hưng) cho biết: Năm vừa qua, cán bộ, hội viên Hội NCT xã đoàn kết, chủ động, không ngừng nỗ lực, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, được cán bộ và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Hội NCT chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tổ chức chúc thọ, mừng thọ 120 NCT vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Mừng thọ là nét đẹp văn hóa của dân tộc, thể hiện tấm lòng hiếu thảo, kính trọng của con cháu, của thế hệ trẻ đối với các bậc cao niên... Tổ chức thăm hỏi, tặng 350 suất quà cho NCT hoàn cảnh khó khăn, NCT cô đơn không nơi nương tựa, mỗi suất trị giá từ 500 đến 600 nghìn đồng. Toàn xã có 55 NCT từ 60 - 79 tuổi, 120 cụ từ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội và được cấp thẻ bảo hiểm y tế...

10. QUANG LINH. Đại Từ về đích nông thôn mới. Bài 1: Mở hướng phát triển du lịch nông thôn / Quang Linh // Nông nghiệp Việt Nam. - ngày 16 tháng 4 năm 2024. - tr. 5

Cuối năm 2023, UBND tỉnh Thái Nguyên chính thức công nhận Điểm du lịch sinh thái xóm Đồng Khuân, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ (Thái Nguyên). Qua đó, tạo tiền đề quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển du lịch sinh thái tại nơi đây. Bên cạnh lợi thế về khí hậu và cảnh quan, Đại Từ còn là địa phương có vùng chè lớn nhất tỉnh Thái Nguyên với nghề sản xuất, chế biến chè đặc sản từ lâu đời, các sản phẩm chè ngon nổi tiếng. Đặc biệt, Đại Từ còn là An toàn khu cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp với 169 điểm di tích lịch sử và danh thắng. Để phát huy tiềm năng, thế mạnh về du lịch, huyện Đại Từ đã lập Đề án phát triển du lịch sinh thái La Bằng, Hoàng Nông giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, tổng kinh phí dự kiến hơn 260 tỷ đồng với một số nội dung chính như: Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm du

lich xã La Bằng, Hoàng Nông; mở rộng và tôn tạo di tích lịch sử quốc gia nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên ở xã La Bằng; hỗ trợ vùng sản xuất chè tập trung gắn với phát triển du lịch xã Hoàng Nông, La Bằng; nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 37 vào hai xã La Bằng và Hoàng Nông...

11. QUANG LINH. Đại Từ về đích nông thôn mới. Bài 2: Những hộ dân hiến cả nghìn mét vuông đất làm đường / Quang Linh // Nông nghiệp Việt Nam. - ngày 17 tháng 4 năm 2024. - tr. 5

Phong trào hiến đất và tài sản trên đất để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường đã được lan tỏa tới khắp mọi miền đất nước, được đông đảo người dân đón nhận và trở thành phong trào đi đầu, tiên phong trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại nhiều địa phương. Điển hình tại xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) ghi nhận những hộ dân hiến cả nghìn mét vuông đất để mở rộng đường thì không phải đâu cũng có. iêu biểu là trường hợp của hộ gia đình anh Dương Văn Bảy trú tại xóm Đồng Khuân, xã Hoàng Nông huyện Đại Từ hiến hơn 1.000m² đất để nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ xóm Đồng Khuân đến đường trục xã Hoàng Nông. Tuyến đường giao thông từ xóm Đồng Khuân đến đường trục xã Hoàng Nông có tổng chiều dài 1.305m. 34 hộ bị ảnh hưởng phải giải phóng mặt bằng để thực hiện tuyến đường với diện tích hiến đất của các hộ lên tới 4.500m². Dù chỉ dài 1,3km nhưng đây là đoạn đường mang ý nghĩa rất quan trọng khi kết nối Dự án mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 37 đi xã Hoàng Nông tới khu du lịch sinh thái suối Cửa Tử, qua đó giúp phát triển du lịch sinh thái tại địa phương...

12. QUANG LINH. Đại Từ về đích nông thôn mới. Bài 3: Diện mạo thay đổi nhờ dân vận khéo / Quang Linh // Nông nghiệp Việt Nam. - ngày 18 tháng 4 năm 2024. - tr. 5

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "Dân vận", "Dân vận khéo", huyện Đại Từ xác định công tác dân vận luôn là phương pháp quan trọng, tối ưu trong xây dựng nông thôn mới. Từ nhiều năm nay, công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" được các Cấp ủy đảng trong huyện Đại Từ quan tâm thực hiện và được hệ thống dân vận triển khai thực hiện khá đồng bộ, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn bộ hệ thống chính trị. Thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) là địa phương tiêu biểu thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong xây dựng đô thị văn minh với nhiều cách làm hay, mô hình mới. Đến nay, toàn huyện Đại Từ đã xây dựng và duy trì trên 700 mô hình "Dân vận khéo" tại 398 xóm, tổ dân phố trên địa bàn. Riêng năm 2023, huyện xây dựng mới được 85 mô hình. Các mô hình "Dân vận khéo" được xây dựng trên nhiều lĩnh vực, như: Kinh tế có 252 mô hình, văn hóa - xã hội 233 mô hình, quốc phòng - an ninh 159 mô hình; xây dựng hệ thống chính trị 87 mô

hình. Trong đó có nhiều mô hình được đánh giá hoạt động hiệu quả như: Nuôi trâu thương phẩm; Tổ dân vận khéo sống "Tốt đời, đẹp đạo"; Giáo xứ bình yên về an ninh trật tự; Khu dân cư camera tự quản đảm bảo an ninh trật tự; Vận động nhân dân hiến đất, hiến tài sản mở đường xây dựng nông thôn mới... Thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; nhân rộng, lan tỏa các mô hình hiệu quả. Qua đó tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân...

13. QUANG LINH. Đại Từ về đích nông thôn mới. Bài 4: Vững vàng xây dựng nông thôn mới nâng cao / Quang Linh // Nông nghiệp Việt Nam. - ngày 19 tháng 4 năm 2024. - tr. 5

Đến nay, huyện Đại Từ đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới (NTM) với 100% xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Ngoài ra, thị trấn Quân Chu và thị trấn Hùng Sơn cũng đạt các tiêu chí đô thị văn minh. Trong quá trình đưa huyện về đích nông thôn mới, Đại Từ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: 100% đường huyện, đường trục xã liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; khoảng 400km đường trục xóm, liên xóm được cứng hóa; 100% hộ dân được sử dụng điện an toàn; 27/27 xã có nhà văn hóa, sân thể thao đạt chuẩn; 398/398 xóm, tổ dân phố có nhà văn hóa xóm đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, văn hóa, thể thao của người dân... Để đạt được những thành công nêu trên, ông Phạm Duy Hùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đại Từ cho hay, ngay từ khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, UBND tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến là Trưởng ban, thành viên gồm đại diện các sở, ngành của tỉnh và huyện Đại Từ. Huyện cũng ban hành Đề án xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, vạch rõ lộ trình triển khai thực hiện cho từng năm.

14. THANH HÀ. Đoàn công tác Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Thái Nguyên: Tạo điều kiện hết sức để Hội hoạt động hiệu quả / Thanh Hà // Người cao tuổi. - ngày 17 tháng 4 năm 2024. - tr. 3

Sáng 16/4/2024, Đoàn công tác Trung ương Hội NCT Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam làm Trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Thái Nguyên. Tham gia Đoàn có các đồng chí Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Trung ương Hội; đại diện Ban Dân vận Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND

tỉnh; lãnh đạo các Ban, sở, ngành, Ủy ban MTTQ tỉnh; thành viên BDD, Ban Công tác NCT, Hội NCT tỉnh. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội trao tặng 11 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh có nhiều đóng góp; trao tặng 100 suất quà cho NCT nghèo, hoàn cảnh khó khăn của tỉnh, số tiền 80 triệu đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Bình trân trọng, cảm ơn, đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh đối với công tác NCT, Hội NCT. Mong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh và các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, động viên, chia sẻ, tạo điều kiện để NCT tiếp tục cống hiến. Đề nghị Hội NCT tỉnh phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, tranh thủ huy động nguồn lực hoạt động và chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai thành công Kết luận 58 của Ban Bí thư; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có tâm, có tầm, đẩy mạnh phong trào NCT, góp sức xây dựng quê hương Thái Nguyên phát triển bền vững...

15. Đồng Hỷ, Thái Nguyên: Chủ mỏ đá tiếp tay xe quá tải tàn phá đường // Giao thông. - ngày 19 tháng 4 năm 2024. - tr. 12

Hoạt động nhiều năm nhưng chủ các mỏ đá không lắp đặt trạm cân, tiếp tay cho xe chở quá tải. Tình trạng trên khiến đường tỉnh 272, đoạn qua xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn giao thông. Những ngày gần đây, nhóm phóng viên Báo Giao thông nhiều lần có mặt tại thôn Thống Nhất, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên ghi nhận hoạt động của các mỏ khai thác đá trên địa bàn. Điều đáng nói, hầu hết các điểm mỏ đều không lắp đặt trạm cân tải trọng xe theo quy định, thậm chí còn ngang nhiên cho bốc xếp hàng hóa lên xe quá tải. Bà An Thị Nguyệt, Giám đốc Công ty CP Khai thác đá vôi và Vật liệu xây dựng cho biết: "Điểm mỏ này đã khai thác 5 năm nay và chưa có trạm cân. Tôi mới mua lại, vận hành từ tháng 9/2023, đã cam kết lắp đặt trạm cân nhưng chưa có vị trí lắp đặt". Cách đó không xa, mỏ đá Lân Đăm 1 của Công ty TNHH Tổng hợp Bắc Sông Cầu cũng đã hoạt động gần 10 năm nay nhưng cũng chưa lắp đặt trạm cân. Được biết, trên địa bàn xã hiện có 9 mỏ khai thác đá, chủ yếu tập trung tại thôn Thống Nhất. Đến nay, mới chỉ có 3 mỏ của Công ty Bê tông Việt Cường, Công ty Hải Bình và Công ty CP Xi măng La Hiên đã lắp đặt trạm cân, 6 mỏ còn lại chưa lắp đặt. Thực tế, ngay cả những đơn vị đã lắp đặt, vận hành cũng ngang nhiên tiếp tay cho xe quá tải. Ông Khúc Kim Quảng, Chủ tịch UBND xã Quang Sơn xác nhận: Trên địa bàn xã và xã Tân Long kế bên có gần 20 mỏ đá nên mỗi ngày có hàng trăm xe lưu thông khiến đường tỉnh 272 xuống cấp. Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm khiến người dân bức xúc, nhiều lần chặn xe làm mất an ninh trật tự. Đầu năm 2024, UBND xã đã tổ chức cuộc họp, yêu cầu các mỏ góp tiền, thuê sửa đường, tưới

nước, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến người dân. Đồng thời kiến nghị Công an huyện Đồng Hỷ và các lực lượng chức năng vào cuộc kiểm soát tải trọng xe...

16. THANH HUƠNG. Thái Nguyên: Phải cam kết giải ngân vốn đầu tư công theo đúng quy định / Thanh Hương // Đại biểu nhân dân. - ngày 22 tháng 4 năm 2024. - tr. 4

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị thẩm tra các Tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Khóa XIV. Các đại biểu đề nghị làm rõ thêm một số nội dung như: Đối với Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường nối từ tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc đến Cụm công nghiệp Tân Phú, cần đánh giá sự phù hợp về quy hoạch của Dự án đối với quy hoạch của tỉnh, của huyện cũng như việc bố trí kinh phí xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2023, các đại biểu đề nghị rà soát, xác định chính xác nguyên nhân và số vốn đề nghị kéo dài thời gian thực hiện, phải có cam kết giải ngân vốn theo đúng quy định Luật Đầu tư công năm 2019. Đối với tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.261 - ĐT.266, đề nghị phân tích rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong việc tính toán phát sinh tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án (tăng 308,832%)...

17. H. SONG. TAND TP. Sông Công: Hiệu quả từ áp dụng Luật Hoà giải, đối thoại tại Tòa án / H. Song // Công lý. - ngày 24 tháng 4 năm 2024. - tr. 5

Việc thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (HGĐTTTA) đã mang lại hiệu quả tích cực tại TAND TP. Sông Công (Thái Nguyên). Việc này không chỉ giúp giảm tải công việc của Tòa án mà rất nhiều đương sự đã lựa chọn phương án hòa giải để giải quyết đơn khởi kiện của mình. Sau khi có Luật HGĐTTTA, TAND TP. Sông Công đã tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức cũng như người dân. Đồng thời chỉ đạo việc tiếp nhận, xử lý các đơn khởi kiện, đơn yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính theo Luật HGĐTTTA. Bà Chu Thị Hồng Hải, Hòa giải viên TAND TP. Sông Công, là người có nhiều kinh nghiệm và đã hòa giải thành nhiều vụ việc cho biết: “Trong quá trình hòa giải, tôi giải thích rõ Luật Hòa giải, đối thoại cho cả hai bên; khuyến khích đối thoại giữa người khởi kiện và người bị kiện, tạo điều kiện cho các bên thống nhất cách giải quyết vụ việc theo hướng có lợi nhất”...

18. QUANG MÙI. Sư đoàn 365 trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết tại Thái Nguyên / Quang Mũi, Duy Tùng // Quân đội nhân dân. - ngày 24 tháng 4 năm 2024. - tr. 2

Hương tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 23/4/2023, Đoàn công tác của Sư đoàn 365, Quân chủng Phòng không-Không quân đã trao kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết tặng 2 hộ nghèo của xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Phan Thị Thành, trú tại xóm Chú 1 và gia đình bà Lê Thị Hoa, trú tại xóm Chú 2, xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, Sư đoàn 365 đã báo cáo Cục Chính trị, Quân chủng Phòng không - Không quân đề nghị Bộ Quốc Phòng hỗ trợ mỗi gia đình 50 triệu đồng từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để xây dựng nhà tình nghĩa. Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Phan Thị Thành và gia đình bà Lê Thị Hoa là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tấm lòng tri ân của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân nói chung, Sư đoàn 365 nói riêng đối với gia đình chính sách; đồng thời góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương chăm lo ngày càng tốt hơn đối với các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn.

19. THẾ BÌNH. Đa dạng sinh kế để người dân thoát nghèo / Thế Bình //
Nhân dân. - ngày 24 tháng 4 năm 2024. - tr. 11

Hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chủ yếu sinh sống ở miền núi, vùng xa và phần lớn là người dân tộc thiểu số. Để giảm nghèo có hiệu quả, bền vững, các địa phương và tỉnh Thái Nguyên xác định, việc hỗ trợ thoát nghèo phải căn cứ vào nhu cầu của người dân và tiềm năng, lợi thế của địa phương khi triển khai các chương trình, dự án. Theo lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thái Nguyên, từ năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã triển khai 75 dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo cho người dân; 39 dự án hỗ trợ sản xuất in trong lĩnh vực nông nghiệp. Trên cơ sở tham vấn, hỏi ý kiến, nguyện vọng người dân, các dự án này được thực hiện trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, phù hợp với khả năng của người dân và điều kiện thực tiễn ở địa phương...

20. Hỗ trợ 800 triệu đồng cho các xóm vùng đệm rừng đặc dụng //
Nhân dân. - ngày 24 tháng 4 năm 2024. - tr. 11

Năm 2024, huyện Võ Nhai có 20 xóm thuộc vùng đệm của Khu Bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phụng Hoàng được hỗ trợ với tổng số tiền 800 triệu đồng. Theo đó, mỗi xóm sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng để triển khai các nội dung: Nâng cao năng lực phát triển sản xuất (khuyến nông, khuyến lâm, giống cây, con, thiết bị chế biến nông, lâm sản quy mô nhỏ); hỗ trợ vật liệu xây dựng để xây dựng các công trình công cộng của xóm (nước sạch, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, đường giao thông, nhà văn hóa)... Thông qua việc hỗ trợ nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng; cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

21. THANH GIANG. Tin vắn / Thanh Giang // Cựu Chiến binh Việt Nam. - ngày 24 tháng 4 năm 2024. - tr. 9

Ngày 18/4/2024, Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình gặp mặt truyền thống kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4). Tại buổi lễ, T.Ư Hội CCB Việt Nam trao danh hiệu “Hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi” năm 2023 cho 16 hội viên Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh. Hội CCB tỉnh Thái Nguyên cũng trao danh hiệu “Hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp tỉnh cho 43 hội viên.

22. B. T. Thái Nguyên phát động Tháng công nhân: Kêu gọi mỗi công đoàn cơ sở làm ít nhất một việc có lợi cho đoàn viên / B. T // Nông thôn ngày nay. - ngày 29 tháng 4 năm 2024. - tr. 12

Sáng 27/4/2024, tại TP. Sông Công, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân; hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); tôn vinh công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu năm 2024 và khánh thành Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thái Nguyên. Tại chương trình, ông Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên kêu gọi các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm hưởng ứng có hiệu quả nhất. Trong Tháng công nhân, mỗi công đoàn cơ sở hãy làm ít nhất một việc cụ thể mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, CNVCLĐ. Ngoài ra, đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn tỉnh cũng tích cực hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành tỉnh bình yên, hạnh phúc, sung túc và thân thiện trong tương lai. Nhân dịp này, 70 tập thể và cá nhân tiêu biểu đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên và LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua chuyên đề, tôn vinh, khen thưởng. Đây chính là những tập thể, cá nhân xuất sắc đại diện cho lực lượng đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động (CNLD) đang ngày đêm miệt mài sáng tạo, mang đến những giá trị vật chất, tinh thần cho xã hội, nhiều cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua, có nhiều sáng kiến có giá trị, làm lợi cho doanh nghiệp nhiều tỷ đồng. Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng 30 suất quà cho CNLD có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh...

II. KINH TẾ

23. HÀ THANH. Cho lợn ăn bột chè xanh, tặng miễn dịch và giảm nhiều bệnh / Hà Thanh, Kiều Hải // Nông thôn ngày nay. - ngày 05 tháng 4 năm 2024. - tr. 8

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị tham vấn Đề tài Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên “Nghiên cứu, xây dựng quy trình nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh Thái Nguyên” năm 2023 - 2024. Theo nhiều nghiên cứu đã được công bố, chè xanh chứa nhiều chất dinh dưỡng bao gồm: Polyphenol, polysacarit, saponin, các vitamin và khoáng chất. Tác dụng của chè xanh đối với chăn nuôi lợn thịt ở các tỷ lệ khác nhau sẽ có những tác động khác nhau đến khả năng sinh trưởng, chất lượng thịt. Đặc biệt là Polyphenol trong chè xanh có thể làm giảm tổng lượng mỡ trong cơ thể xuống (mỡ bụng, mỡ lưng, mỡ phủ tạng) và làm giảm độ dày trung bình của mỡ lưng. Để thực hiện đề tài nghiên cứu, nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã triển khai mô hình thí nghiệm trên lợn đen bản địa tại hộ chăn nuôi của ông Dương Văn Hải và lợn ngoại thương phẩm tại hộ gia đình bà Nguyễn Thị Liễu (xóm Đức Hòa, xã Thịnh Đức, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) với tổng số 72 con lợn. Sau 9 tháng triển khai, kết quả bước đầu cho thấy đàn lợn được nuôi từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh giúp tăng khả năng miễn dịch, giảm các bệnh thông thường trong đường tiêu hóa, tăng chất lượng thịt lợn. Phát biểu tại Hội nghị tham vấn, đồng chí Trịnh Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao trách nhiệm, nỗ lực nghiên cứu của các nhà khoa học, của nhóm nghiên cứu, của cơ quan quản lý nhà nước - Sở Khoa học và Công nghệ. Đồng thời, đề nghị các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu quan tâm hơn nữa tới môi trường, áp dụng quy trình chuồng trại chăn nuôi sạch, không mùi, không muỗi, không phân; tiến tới có thể áp dụng nuôi trong các khu du lịch sinh thái... Sau khi dự án kết thúc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp tiếp quản đề tài, để kết quả đề tài khoa học trở thành sản phẩm thương mại của tỉnh Thái Nguyên...

24. PHẠM HIẾU. Nỗ lực không ngừng nghỉ cho rừng thêm xanh / Phạm Hiếu, Quang Linh // Nông nghiệp Việt Nam. - ngày 04 tháng 4 năm 2024. - tr. 8

Trên cơ sở những kết quả vượt bậc trong công tác trồng rừng năm 2023, tỉnh Thái Nguyên đã sớm triển khai kế hoạch quản lý, phát triển rừng năm 2024. Sau 3 năm thực hiện Đề án phát triển, nâng cao giá trị sản phẩm chè và các sản phẩm thế mạnh huyện Phú Lương (Thái Nguyên) giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, năng suất rừng trồng trên địa bàn huyện đã đạt 96,5% kế hoạch đến năm 2025. Tương tự những tín hiệu tích cực tại huyện Phú Lương, theo kế hoạch, năm 2024, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) phấn đấu trồng trên 500 ha rừng các loại, đạt tỷ lệ che phủ rừng trên 70%. Theo đó, để hoàn thành mục tiêu, UBND huyện Võ Nhai đã triển khai nhiều giải pháp ngay từ những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024... Diện tích trồng rừng tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023 là hơn 4.300ha, trong đó, trồng rừng gỗ lớn hơn đạt 1.100ha, nâng diện tích trồng rừng gỗ lớn toàn tỉnh đến năm 2023 là hơn

4.800ha. Năm 2023, tỉnh Thái Nguyên cũng triển khai trồng 600ha quế tại huyện Định Hóa và Võ Nhai, nâng tổng diện tích quế toàn tỉnh lên hơn 4.500ha. Ông Lê Cẩm Long, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn khảo sát, lựa chọn địa điểm triển khai các mô hình trồng rừng, phát triển lâm nghiệp. Kết quả đã lựa chọn 13 hộ gia đình trên địa bàn xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai thực hiện mô hình trồng cây ba kích và cây khô tía với tổng diện tích hơn 3ha. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện quản lý rừng bền vững và tham gia cấp chứng chỉ rừng. Năm 2023, 5/9 Hạt Kiểm lâm đã rà soát gần 12.000ha rừng để hướng dẫn các chủ rừng thực hiện quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng và thực hiện hướng dẫn rừng FSC về trình tự, thủ tục chi trả, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên...

25. ĐÀO THANH. Phú Lương trù phú núi đồi. Bài 1: Chè “ăn” trứng gà xuất khẩu châu Âu / Đào Thanh, Quang Linh // Nông nghiệp Việt Nam. - ngày 09 tháng 4 năm 2024. - tr. 6

Phú Lương là huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên có điều kiện thổ nhưỡng đa dạng, thuận lợi cho nhiều cây trồng đặc sản sinh trưởng, phát triển. Đây là vùng chè cho sản lượng lớn thứ 2 của tỉnh Thái Nguyên sau huyện Đại Từ; vùng nếp vải Ôn Lương làm nên làng nghề bánh chưng Bờ Đậu nổi tiếng cả nước; vùng dược liệu thì canh rộng lớn... Thôn Khe Cốc, xã Túc Tranh (huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) đẹp tựa thảo nguyên với những đồi chè trải dài và gió mát. Lũ ong rủ nhau từng tốp đến lấy mật từ nhụy hoa chè. Anh Tô Văn Khiêm, Giám đốc Hợp tác xã Chè an toàn Khe Cốc bảo, loài ong tinh và thính lắm, nếu hoa không sạch, chúng không tìm đến đông như thế. Chúng say sưa hút mật như thể con người say sưa vị trà vùng núi đồi nơi đây. Những năm đầu làm chè sạch, anh mua mấy chục tấn chuối cho gia đình và HTX làm phân bón, kết hợp bón phân chuồng hoai mục ủ từ phân bò; dung dịch vi sinh phân hủy. Dùng các loại phân bón hữu cơ đã làm cho sản lượng cây chè giảm đi đáng kể, khoảng 40%. Việc này khiến anh và người dân trong làng khá lo lắng. Tuy khó nhưng anh vẫn quyết không nản lòng. Bởi nếu người làm chè cứ mãi khoác bình thuốc trên lưng thì chẳng khác nào tự khoác cái chết dần dần. Như thế có làm ra bao nhiêu tiền, tích góp được bao nhiêu vàng thì đến khi mắc bệnh lại đổ hết vào bệnh viện. Từ năm 2018 đến nay, những nương chè của anh Khiêm không còn bóng dáng của hóa chất. Giờ thì HTX của anh đã có cả trăm ha chè sản xuất theo hướng hữu cơ, trong đó có 20ha được công nhận tiêu chuẩn hữu cơ. Chuyện anh Khiêm mua trứng gà về bón cho chè lại tiếp tục gây bất ngờ đối với người làm chè ở Túc Tranh và cả tỉnh Thái Nguyên. Bởi trứng gà thì đắt mà nương chè rộng cả trăm ha, bao nhiêu trứng cho đủ? Anh Khiêm chia sẻ: Nghe mà không hiểu rõ thì ai cũng sẽ nghĩ thế, nhưng thực chất trứng gà mà anh mua đều là

trứng gà thả loại (trứng ấp non, ấp hồng) giá rất rẻ (chưa đến 1.000 đồng/kg), mà mỗi kg có tới hơn 10 quả. Số trứng ấy anh mang về pha loãng bằng nước rồi tưới xuống các gốc chè. Mỗi khi đến độ thu hoạch, số chè này được phân loại riêng để tạo nên các sản phẩm đặc biệt có chất chè ngon hơn, thơm hơn...

26. ĐÀO THANH. Phú Lương trù phú núi đồi. Bài 2: Nhớ gạo nếp vải, nhớ chè Ôn Lương / Đào Thanh, Quang Linh // Nông nghiệp Việt Nam. - ngày 10 tháng 4 năm 2024. - tr. 6

Gạo nếp vải, chè hữu cơ Ôn Lương là những đặc sản nức tiếng mà khi thưởng thức người ta thêm thương nhớ hương vị của làng. Chúng tôi tìm về xã Ôn Lương (huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) khi những cánh đồng mênh mông đã phủ xanh giống nếp vải Ôn Lương. Mấy năm nay, người dân đã ý thức được việc khôi phục vùng nếp vải truyền thống của cha ông để lưu truyền văn hóa nguồn cội. Từ văn hóa nguồn cội ấy trở thành sản phẩm hàng hóa, nâng cao thu nhập và nuôi sống người dân. Gọi là nếp vải, bởi giống lúa nếp ấy khi chín cho hạt thóc có màu đỏ như quả vải chín. Tháng 2 âm lịch, hương vị Tết cổ truyền chưa xa, mùa lễ hội vẫn còn lưu luyến trên các làng quê ở Phú Lương. Mang theo không khí lễ hội ấy, người ta nhớ mãi hương vị của nếp vải Ôn Lương qua những món xôi ngũ sắc, qua những chiếc bánh chưng dẻo thơm... Và chè hữu cơ cổ thụ ở Ôn Lương cũng được người ta thương nhớ. Anh Tổng Văn Viện, Giám đốc HTX Nông sản Phú Lương tiếp chúng tôi trong ngôi nhà sàn truyền thống của người Tày mới làm. Anh làm ngôi nhà ấy để thế hệ trẻ như anh và sau anh biết nhớ về hồn cốt dân tộc Tày của mình. Cũng ý niệm ấy, bao năm qua anh giữ những nương chè hữu cơ cổ thụ như nín giữ tinh hoa văn hóa của núi rừng. Trải qua hơn 10 năm làm nông nghiệp, HTX Nông sản Phú Lương đã có thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường. Hiện nay, HTX sản xuất khoảng 100 tấn chè/năm, cung cấp cho thị trường Thái Nguyên, Bắc Giang và 20 tỉnh/thành phía Bắc. HTX có 3 sản phẩm trà đạt OCOP 4 sao. Chính bởi ưu thế làm nông nghiệp hữu cơ nên HTX cũng là đơn vị duy nhất có 2 sản phẩm trà được lựa chọn thi 5 sao OCOP của huyện Phú Lương năm 2024, gồm trà móc câu Hương Quê và trà tôm nõn Hương Quê...

27. ĐÀO THANH. Phú Lương trù phú núi đồi. Bài 3: Giác mơ vùng thìa canh rộng lớn / Đào Thanh, Quang Linh // Nông nghiệp Việt Nam. - ngày 11 tháng 4 năm 2024. - tr. 6

Nhìn nương thìa canh xanh mỡ màng trùng điệp trên núi đồi Yên Ninh, không ai nghĩ rằng, nó mới hồi sinh trở lại sau những bão giông mà chàng giám đốc trẻ gặp phải. Ngày cây thìa canh xuất hiện, bản làng người Sán Chí ở xã Yên Ninh (huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) xôn xao. Một số hộ nhận trồng nhưng không ít hộ lác đầu. Thế rồi loài cây ấy bén rễ, bám núi đồi, sau 6 tháng đã biết “mang tiền” về cho người trồng thì cả làng ò ạt mở rộng diện tích. Rồi lại

một thời giống cây ấy lắng xuống với biết bao khó khăn, nhọc nhằn. Người Sán Chí ở Yên Ninh nhắc nhiều về PGS.TS Trần Văn Ôn, giảng viên Bộ môn Thực vật, Trường Đại học Dược Hà Nội là người con ưu tú của đồng bào. PGS.TS Trần Văn Ôn sinh ra và lớn lên ở xã Yên Ninh. Năm 2006, anh trở về quê hương thực hiện đề tài khoa học sàng lọc cây dược liệu hạ đường huyết rồi phát hiện ra cây thìa canh lá nhỏ. Dưỡng chất của vùng đất đồi thấp hình bát úp quê anh hợp với giống cây thìa canh lạ kỳ, cây có sức khỏe bền, dược tính cao. Anh thăm nghĩ: Giống cây có thể giúp người Sán Chí quê mình ấm no đây rồi. Năm 2010, sau hơn 1 năm thử nghiệm thành công ở núi đồi quê hương, cây thìa canh có tác dụng hỗ trợ điều trị hạ đường huyết rất tốt của TS Ôn từ một móm đồi nhỏ nhanh chóng lan ra, trở thành vùng nguyên liệu rộng tới 5ha. Giống cây cho hiệu quả kinh tế cao đến 200 triệu đồng/ha khiến bà con Yên Ninh ai cũng mừng. Năm 2011, đã có 20 người ủng hộ đi theo TS Ôn để thành lập Công ty Cổ phần Sản phẩm thiên nhiên DK...

28. THẾ BÌNH. Thái Nguyên phát triển kinh tế tập thể / Thế Bình // Nhân dân. - ngày 10 tháng 4 năm 2024. - tr. 11

Với sự quan tâm của tỉnh, việc liên kết sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, kinh tế tập thể, bao gồm hợp tác xã và tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phát triển cả về số lượng, chất lượng và quy mô, qua đó, tiềm năng, lợi thế của địa phương được khai thác ngày càng hiệu quả, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển. Thái Nguyên là địa phương có địa hình đa dạng, đất đai màu mỡ, nguồn nước sạch, nhiều vùng tiểu khí hậu, rất thuận lợi để phát triển nhiều loại cây trồng, vật nuôi, ngành nghề, sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Được sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, người dân có ý thức liên kết sản xuất để gia tăng số lượng, chất lượng sản phẩm, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển. Chỉ tính riêng năm 2023, toàn tỉnh phát triển thêm 62 tổ hợp tác và 65 hợp tác xã, nâng tổng số toàn tỉnh có 760 tổ hợp tác và hợp tác xã. Theo lãnh đạo Liên minh hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, năm 2023 doanh thu của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đạt hơn 3.150 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2022, chiếm hơn 20% trong tổng doanh thu nông-lâm nghiệp và thủy sản toàn tỉnh; giải quyết việc làm ổn định cho hơn 42.500 thành viên và người lao động với mức thu nhập từ bốn đến sáu triệu đồng/người/tháng...

29. HÀ THANH. Chăn thả dê trên núi đá, khám phá sau vài năm / Hà Thanh, Kiều Hải // Nông thôn ngày nay. - ngày 15 tháng 4 năm 2024. - tr. 9

Nhờ nuôi dê trên núi đá, đàn dê của gia đình anh Hoàng Văn Dũng (xóm Hồng Phong, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) có chất lượng thơm ngon, thịt chắc mà ít mỡ. Năm 2013, chàng trai dân tộc Nùng Hoàng Văn Dũng (SN 1991, ở xóm Hồng Phong, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự và chưa có việc làm. Sau khi nghiên cứu tình

hình thực tế tại địa phương, được gia đình hỗ trợ vốn, anh Dũng khởi nghiệp với 10 con dê ban đầu. Thời điểm lúc bấy giờ, giá dê tương đối cao, khoảng 160.000 đồng/kg, trung bình mỗi con dê giống có giá hơn 4 triệu đồng. Khác với nhiều người nuôi dê theo hình thức nhốt chuồng, anh Dũng đã tận dụng lợi thế của địa phương và nuôi dê chăn thả trên núi đá. Với mô hình chăn nuôi dê và trâu bò như hiện nay đã mang lại nguồn thu nhập tương đối ổn định cho gia đình anh Dũng. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình hiệu quả, anh Dũng còn tích cực tham gia các công tác xã hội tại địa phương, được bà con tin tưởng, yêu mến...

30. LƯU PHƯỢNG. Sản xuất thuận lợi hơn từ khi vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân / Lưu Phượng // Nông thôn ngày nay. - ngày 26 tháng 4 năm 2024. - tr. 6

Hội Nông dân TP. Phổ Yên là một trong những đơn vị hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sớm thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) và quản lý hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND các cấp. Nguồn vốn này đã giúp nhiều hội viên nông dân có điều kiện mở rộng sản xuất, vươn lên làm giàu. Ông Tạ Hồng Hà - Chủ tịch Hội Nông dân TP. Phổ Yên cho biết: Từ năm 2017, Hội ND thành phố đã xây dựng đề án thành lập, vận động Quỹ HTND giai đoạn 2017 - 2020. Để phát triển nguồn quỹ, Hội đã tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia đóng góp, vận động doanh nghiệp, HTX ủng hộ. Hàng năm, Hội tham mưu cho thường trực Thành uỷ, đề xuất bổ sung nguồn vốn quỹ từ nguồn ngân sách địa phương. Theo đánh giá, 100% hộ vay đều trả gốc và phí đúng hạn, không có tình trạng nợ quá hạn. Việc cho vay vốn Quỹ HTND đã giúp cho nông dân có vốn đầu tư, mở rộng được quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các dự án của Quỹ HTND đã tạo động lực cho nông dân vươn lên làm giàu và trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp...

III. VĂN HÓA, GIÁO DỤC, Y TẾ, THỂ DỤC THỂ THAO

31. NGUYỄN THẢO. Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên và Đại sứ quán Hoa Kỳ / Nguyễn Thảo // Giáo dục & thời đại. - ngày 02 tháng 4 năm 2024. - tr. 4

Ngày 01/4/2024, PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đến thăm và làm việc với Đại học Thái Nguyên. PGS.TS Hoàng Văn Hùng thông tin: Hiện nay, Đại học Thái Nguyên có khoảng 4000 cán bộ, với gần 1000 cán bộ có trình độ tiến sĩ và gần 80.000 sinh viên và người học, trong đó 33% là sinh viên người dân tộc thiểu số đến từ những vùng đặc biệt khó khăn trên cả nước. Với chiến lược phát triển trở thành đại học trọng điểm quốc gia, nâng cao chất lượng

đào tạo thông qua đổi mới chương trình, phát triển đội ngũ trí thức và các sản phẩm khoa học công nghệ phải đi vào thực tiễn cuộc sống. Giám đốc Đại học Thái Nguyên bày tỏ mong muốn trong giai đoạn mới, Đại học Thái Nguyên sẽ tiếp tục được phía Đại sứ quán Hoa Kỳ và các đối tác hỗ trợ về đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực; Hợp tác trong nghiên cứu khoa học đặc biệt là nghiên cứu về chip bán dẫn, công nghệ sinh học, xã hội học.... Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng cam kết sẽ tiếp tục dành sự quan tâm và hỗ trợ Đại học Thái Nguyên nói chung, hỗ trợ giảng viên, sinh viên qua đó góp phần trong phát triển nguồn nhân lực. Tại chương trình, Đại học Thái Nguyên và Đại sứ quán Hoa Kỳ đã có những chia sẻ về kết quả đã đạt được, một số khó khăn và định hướng quan hệ hợp tác trong thời gian tới. Nhân dịp này, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã thăm quan không gian hoa Kỳ tại Đại học Thái Nguyên và chia sẻ thông tin về học bổng Fullbright với giảng viên, sinh viên Đại học Thái Nguyên.

32. NGUYỄN HẢI. Ánh sáng từ những con chữ / Nguyễn Hải, Nguyễn Ngọc // Tiền phong. - ngày 04 tháng 4 năm 2024. - tr. 10

Cách trung tâm TP. Thái Nguyên khoảng 40km, cứ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, lớp học xóa mù chữ của bản người Mông (ở xóm Mỏ Chì, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai) lại sáng đèn. Lớp học có gần 30 người, người nhỏ tuổi nhất là 24 và người lớn tuổi nhất đã bước sang tuổi 65. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, đều chưa biết chữ, chưa thạo tiếng phổ thông. Có những cặp vợ, chồng đi con nhỏ đi học; có trường hợp cả mẹ và con theo lớp; thậm chí có người chân bó bột vẫn chống nạng tới lớp. Lớp học được tổ chức từ 19 giờ đến 22 giờ. Mỗi tối có 4 tiết tiếng Việt, hoặc 4 tiết Toán. Để đảm bảo không bị gián đoạn, lớp học phải tăng cường lên 2 giáo viên. Cô Nông Thị Luyện, giáo viên Trường Tiểu học Cúc Đường nhận xét, công tác dạy học thời gian đầu còn gặp khó khăn do 100% đồng bào là người dân tộc Mông, phát âm tiếng Việt chưa chuẩn, khả năng tiếp thu kiến thức chậm, ngại giao tiếp và tay còn cứng. Bà Phan Thị Phương, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Võ Nhai cho biết, toàn huyện hiện còn gần 1.000 người trong độ tuổi từ 15 đến 60 diện cần được xóa mù chữ. Tháng 1/2024, Phòng phối hợp với 9 xã trên địa bàn huyện tổ chức khai giảng 15 lớp xóa mù chữ giai đoạn 1 với 232 học viên tham gia học tập. Dự kiến giai đoạn 2 năm 2025 sẽ khai giảng 20 lớp với 541 học viên. Phòng đã chỉ đạo giáo viên có năng lực, nhiệt huyết đứng lớp, phối hợp với các địa phương, cơ quan đoàn thể chuẩn bị chu đáo điều kiện cho học viên học tập, góp phần nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn...

33. PHƯƠNG THẢO. Đại học Thái Nguyên chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác quốc tế trong giáo dục / Phương Thảo // Giáo dục & thời đại. - ngày 08 tháng 4 năm 2024. - tr. 2

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, thời gian qua, Đại học Thái Nguyên đã chủ động đẩy mạnh liên kết với các cơ sở giáo dục đào tạo uy tín ở nước ngoài, tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế. Tính riêng trong năm 2023, đã có hơn 1.000 lượt khách quốc tế từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã đến Đại học Thái Nguyên thực hiện ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác; học tập, thực tập; tham gia hội thảo quốc tế, giảng dạy, thực hiện dự án. Đại học Thái Nguyên cũng đã cử hơn 300 lượt người đi công tác, học tập tại nước ngoài. Đã có 44 biên bản ghi nhớ hợp tác và thỏa thuận được ký kết. Lĩnh vực hợp tác chủ yếu tập trung vào đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, trao đổi giảng viên, sinh viên... PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên khẳng định: Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc hội nhập và tăng cường hợp tác quốc tế không chỉ là xu hướng mà còn là chìa khóa quan trọng giúp các trường đại học nâng cao chất lượng đào tạo và nguồn nhân lực...

34. VŨ AN. Thái Nguyên: Du lịch Thái Nguyên - Từ trải nghiệm tới trái tim / Vũ An // Văn hoá. - ngày 22 tháng 4 năm 2024. - tr. 6

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh, điểm đến du lịch Thái Nguyên; phát huy những lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa dân tộc, làng nghề truyền thống, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên gắn với phát triển du lịch, từ ngày 24/4 - 25/4/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên tổ chức chương trình famtrip “Du lịch Thái Nguyên - Từ trải nghiệm tới trái tim”. Đoàn khảo sát có sự tham dự của đại diện các cơ quan báo chí, các chuyên gia văn hóa, du lịch, các doanh nghiệp du lịch ở ba miền Bắc - Trung - Nam. Đoàn sẽ khảo sát các điểm di tích, lịch sử, văn hóa, sinh thái, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như: Khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Không gian văn hóa trà Tân Cương, hợp tác xã chè Hào Đạt, Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, Khu du lịch hồ Núi Cốc.

35. H. ANH. Thái Nguyên: Tập huấn công tác tổ chức các kỳ thi năm 2024 / H. Anh // Giáo dục & đào tạo. - ngày 24 tháng 4 năm 2024. - tr. 2

Ngày 23/4/2024, Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tập huấn Quy chế và Nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu tóm tắt những điểm mới trong Quy chế và Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024 gồm các nội dung: văn bản chỉ đạo hướng dẫn, khung kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, lịch công tác kỳ thi, thời gian đăng ký dự thi, thời gian công bố kết quả. Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Năm 2024 là năm cuối cùng của kỳ thi

tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, quy chế Kỳ thi năm 2024 cơ bản được giữ nguyên như năm 2023. Vì vậy, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phải xây dựng kế hoạch tốt, dự kiến được các tình huống có thể xảy ra, tính toán kỹ lưỡng trước khi thực hiện...

36. THÀNH VÂN. Cứu sống bệnh nhân “ngậm vòng đá chữa viêm họng / Thành Vân // Gia đình & xã hội. - ngày 27 tháng 4 năm 2024. - tr. 8

Bệnh nhân cấp cứu do tin lời quảng cáo ngậm vòng đá chữa viêm họng là trường hợp ca trực Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa gặp phải. Bệnh nhân là nữ (68 tuổi) đã vô thức nuốt chiếc vòng bằng đá có 8 hạt, kích thước chừng 0,5 x 0,8 cm. Trước đó, để chữa các bệnh liên quan đến họng, bệnh nhân đã ngậm chiếc vòng đá trên (theo như quảng cáo khi ngậm vòng đá sẽ phát tia, có tác dụng chữa viêm họng ...). Lúc tỉnh dậy, bệnh nhân phát hiện chiếc vòng bị trôi xuống họng. Người bệnh đã cố móc họng để nôn ra chiếc vòng nhưng không được và ngay lập tức được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, ekip trực (bác sỹ Nguyễn Văn Hưng và điều dưỡng Đặng Hoàng Sơn) đã nội soi cấp cứu và gấp được chiếc vòng từ dạ dày của người bệnh. Sau khi được gấp vòng ra, sức khỏe người bệnh ổn định và được xuất viện trong ngày. Bác sỹ Nguyễn Văn Hưng khuyến cáo, khi nuốt phải dị vật người bệnh không nên tự móc họng, gây tổn thương thêm cho niêm mạc đường tiêu hóa; cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín gần nhất để thăm khám, nội soi lấy dị vật, tránh những biến chứng khó lường có thể xảy ra./.

THƯ VIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN